

8

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ครั้งที่ ๔๔๓
วันพุธ ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ที่คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้จัดทำเป็นร่างเบื้องต้น ต่อจากการประชุมครั้งก่อน โดยที่ประชุมได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งประกอบด้วย นางสาวสง่า ทาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ และคณะ เข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว โดยที่ประชุมได้พิจารณาตามลำดับ ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. โดยในครั้ง นี้ ที่ประชุมได้พิจารณาในรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับเลือกมาเพื่อนำมาเฉลี่ยจัดสรรเป็นจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพึงจะได้รับตามระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบจัดสรรปันส่วนผสม ทั้งในกรณี (๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตแล้ว และ (๒) กรณีที่ กกต. ยังประกาศผลการเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต แต่มีจำนวนถึงร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว โดยที่ประชุม เห็นควรปรับปรุงถ้อยคำเพื่อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญรับไปตรวจสอบรายละเอียดของวิธีการคำนวณให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อีกครั้งหนึ่งเพื่อความละเอียดรอบคอบ

๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. โดยที่ประชุมเห็นควรกำหนดเพิ่มเติมในประเด็น (๑) คำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการศาลยุติธรรมกำหนด และ (๒) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในระหว่าง เวลานั้นนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับจนถึงวันประกาศผล การเลือก โดยในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ กกต. มีสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เช่นเดียวกับ กรณีของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.

ในการนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญรับความเห็น ของที่ประชุมไปปรับปรุงร่างบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

นางสาวดวงจิตร์ ก่อเจริญวัฒน์
 วิทยาการเชี่ยวชาญ
 ผู้สรุปผลการประชุม
 นายธนาววัฒน์ สังข์ทอง
 เลขานุการกรรมการ คนที่สอง
 ผู้ตรวจทาน